

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. สมมติฐานของการวิจัย
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปผลการวิจัย
6. อภิปรายผล
7. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตำบลเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สมมติฐานของการวิจัย

1. ระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง

2. ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

วิธีการดำเนินการวิจัย

1. ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดให้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จำนวน 4,118 คน เป็นประชากรในการวิจัย

2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีการ หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนของประชากร ตามสูตรของ ยามาเน (Yamane) จำนวน 365 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ แล้วจึงดำเนินการสุ่มแบบอย่างง่าย โดยจะเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ได้รับการสุ่มตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั้งหมดรวม 365 คน โดยเป็นเพศชาย จำนวน 216 คน ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีการศึกษามัธยมศึกษา หรือเทียบ จำนวน 140 คน และอาชีพ โดยเป็นอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 132 คน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสำรวจรายการ (Checklist)

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาทั้งหมด 365 ชุด โดยนำมาจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อแต่ละคนในแบบรหัส นำไปวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งพิสูจน์สมมติฐาน ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป บรรยายคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1 เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 2 ทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยเปรียบเทียบเพศ ใช้สถิติ t -test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ส่วนการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ระหว่าง ระดับการศึกษา และอาชีพ ใช้การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ 3 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยนำมาวิเคราะห์เนื้อหาเรียงลำดับความถี่แล้วนำเสนอด้วยการพรรณาคความสรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏผลดังนี้

1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ด้านคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ

ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ

2.1 จากการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเพศชาย กับเพศหญิง โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างการศึกษา ประถมศึกษา หรือเทียบเท่า มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายคู่พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 คู่ คือ ระหว่างการศึกษาประถมศึกษา หรือเทียบเท่ากับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า โดยที่การศึกษาระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่ามีระดับคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า มากกว่ามัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่วนระหว่างการศึกษามัธยมศึกษา หรือเทียบเท่ากับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยที่การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีระดับคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า มากกว่า มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 7 ด้าน คือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอย ด้านป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่วน ด้านจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอาชีพ ระหว่างอาชีพเกษตรกรรม พนักงานจ้าง หรือรับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว หรือค้าขาย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5 ด้าน คือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอย ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่วนด้านจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ด้านป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และ ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยจำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้

ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก พบว่า ควรมีการสร้างถนนที่มีคุณภาพ เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ให้ครบทุกหมู่บ้าน มีการสนับสนุนงบประมาณและ วางแผน เพื่อการบำรุงรักษาถนนให้รวดเร็วกว่านี้ และควรให้ความสำคัญกับการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร

ด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะและรวมทั้งกำจัดมูลฝอย พบว่า ส่วนใหญ่ควรจัดให้มีถังขยะครบทุกครัวเรือน ควรจัดให้มีสถานที่

กำจัดขยะ หรือเผาเผาขยะ ที่ถูกวิธี และควรมีเครื่องมือในการจัดเก็บขยะที่ทันสมัย ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เช่น รถเก็บขยะ

ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ พบว่า ส่วนใหญ่ควรจัดบริการด้านสาธารณสุขในการให้บริการประชาชน ฟรี จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อ และ จัดซื้ออุปกรณ์ หรือเวชภัณฑ์ ไว้ให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ควรมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีทีมงานประจำ มีความพร้อมในเหตุการณ์ตลอดเวลา และ ควรมีการจัดซื้อรถเคลื่อนที่เร็ว หรือรถดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือ ที่ทันสมัย ให้บริการประชาชน

ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า ควรมีการส่งเสริม หรือสนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น งานประเพณีต่างๆ ควรมีการสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้แก่ โรงเรียน

ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พบว่า ควรเพิ่มงบประมาณในการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ควรส่งเสริม และพัฒนาการสร้างรายได้ ให้สตรีมีงานทำ ที่เป็นกลุ่มถาวร และควรจัดทำโครงการพัฒนา หรือกิจกรรมให้สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มากกว่านี้

ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทำแนวเขตที่สาธารณะ เช่น ชุคคลองรอบเขต จัดทำกฎระเบียบชุมชนในการดูแลรักษาป่าชุมชน และสาธารณประโยชน์ และควรจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์ป่าเป็นประจำทุกปี

ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น พบว่า ควรมีการจัดกิจกรรมในงานประเพณีท้องถิ่นเป็นประจำ ควรพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการปลูกฝังค่านิยม และเผยแผ่วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เยาวชน และควรมีการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ จากผลการวิจัยอาจเป็นได้ว่าการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ ในทุก ๆ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้เป็นอย่างดีเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดิน ทั้งที่ใช้ในสัญจร และใช้เพื่อการเกษตร โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โครงการงานประเพณีต่าง ๆ มีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน มีการพัฒนากลุ่มอาชีพ มีการแจกเบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ คนชรา หรือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้มีการดำเนินงานเป็นประจำทุก ๆ ปี ทำให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีการพัฒนาจนจะครบทุกเรื่อง จึงทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย เกลิมชัย ภูแล่นหยุด (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย ทวีศักดิ์ ปึกษา (2550:บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย เคือนฉาย ผลเรื่อง (2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความเห็นของประชาชนในเขตตำบลคลองขามเห็นว่า มีการดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ผลการวิจัย พบว่า

2.1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเพศชาย กับเพศหญิง โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระหว่างเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

จากผลการวิจัยอาจเป็นได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อสร้างความสะดวก ให้บริการประชาชน โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงในการเข้ามามีร่วมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ก็ได้มีการให้ความสำคัญ แต่งตั้งกรรมการทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพศ ของประชาชนที่แตกต่างกันจึงไม่มีความแตกต่างกันในความคิดเห็นต่อการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุณี ธนิตกุล (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรลัดดา ถิ่นสำราญ (2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

สอดคล้องกับงานวิจัยของเดือนฉาย ผลเวียง (2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระหว่างการศึกษา ประถมศึกษา หรือเทียบเท่า มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่าง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 คู่ คือ ระหว่างการศึกษาประถมศึกษา หรือเทียบเท่ากับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า โดยที่การศึกษาระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่ามีระดับคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า มากกว่ามัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่วนระหว่างการศึกษามัธยมศึกษา หรือเทียบเท่ากับ อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยที่การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีระดับคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า มากกว่า มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7 ด้าน คือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะรวมทั้ง การกำจัดมูลฝอย ด้านป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่วน ด้านจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัยอาจจะเป็นได้ว่า ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการดำเนินงานในภารกิจหน้าที่อย่างเต็ม แต่ด้วยในพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลละค่านั้นมีประชาชนที่หลากหลายด้านระดับการศึกษา อีกทั้งระดับการศึกษาประถมศึกษา หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ประจำในพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเต็มที่ ซึ่งแตกต่างกับระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีใ้ได้อยู่ประจำ ดังนั้น ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันแต่ก็มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานแตกต่างกัน

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเทพ เหนือโพธิ์ทอง (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุณี พิมพ์จำปา (2551 : 80) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่ง อำเภอมือง จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่ง อำเภอมือง จังหวัดยโสธร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละค้ำ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระหว่างระหว่างอาชีพเกษตรกรรม พนักงานจ้าง หรือรับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว หรือค้าขาย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละค้ำ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5 ด้าน คือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ

รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่วนด้านจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ด้านป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และ ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัยอาจเป็นได้ว่า ในการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่านั้นมีการกิจที่ได้รับมอบหมายในหลายๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นหน้าที่ที่ต้องพัฒนาให้ประชาชน ได้รับบริการอย่างสะดวก และทั่วถึงในทุกหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ดีในทุกอาชีพ เช่น การคมนาคมที่สะดวก การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และอื่นๆ ดังนั้น ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่านั้น ไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ เจริญผล (2541 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษากรณีอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

ในการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้ข้อมูลเสนอแนะบางประการอันอาจเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลควรเพิ่มงบประมาณในการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริม และพัฒนาการสร้างรายได้ ให้สตรีมีงานทำ ที่เป็นกลุ่มถาวร และควรจัดทำโครงการพัฒนา หรือกิจกรรมให้สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มากกว่านี้.

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลควรปรับเปลี่ยนการบริหารโดยมุ่งเน้นมา พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นตามความถนัดของแต่ละ ชุมชน

1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลควรให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความ สะอาดของท้องถนน รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี

1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการส่งเสริม หรือสนับสนุน การจัด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเด็ก และเยาวชนในทุก ๆ ปี

1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดกิจกรรมในงานประเพณี ท้องถิ่นเป็นประจำ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการปลูกฝังค่านิยม และเผยแผ่วัฒนธรรม ท้องถิ่นสู่เยาวชน

1.6 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ ดำเนินงานด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตาม การโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม